



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๔๕ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๑๒

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยรายงานความก้าวหน้าโครงการซึ่งหัวม้นว่า อยู่ระหว่างการหางบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมถึงการประสานงานเพื่อนัดหมาย ดร.อำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงศ์ราชนิเวศน์ เพื่อหาหรือแนวทางการบริหารจัดการโครงการซึ่งหัวม้น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัญหาการบริหารจัดการโครงการฯ คือมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการจ้างคนงานประจำทุกเดือน จึงทำให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้น จึงได้นำเงินส่วนตัวเพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแรงงานไปก่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ได้อนุมัติเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงการฯ แต่ยั้งติดปัญหาผู้รับผิดชอบในสัญญาืมเงิน เพราะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการหางบประมาณสนับสนุนเพื่อนำมาใช้คืนมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้


๑. การหางบประมาณสนับสนุนโครงการฯ คือ ๑. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อทดรองจ่าย ๒. ควรให้โครงการซึ่งหัวม้น เป็นส่วนช่วยผลักดันให้ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

๒. ควรสรุปผลการดำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และขอความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจากงานบริการวิชาการ เพื่อมาแก้ไขปัญหามเบื้องต้น

๓. ควรประสานงานการเข้าพบนายดิสร วัชรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ดร.อำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงศ์ราชนิเวศน์ ผู้อำนวยการโครงการซึ่งหัวม้น อธิการบดี และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการให้ชัดเจน และนำโครงการดังกล่าวเสนอการจัดสรรงบประมาณต่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

ที่ประชุมมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยสรุปผลการดำเนินโครงการ ปัญหา และอุปสรรค ในการบริหารจัดการโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และขอความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจากงบบริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมถึงการนัดหมายผู้เกี่ยวข้องร่วมกันหาหรือแนวทางการบริหารจัดการ โครงการฯ ตามข้อเสนอแนะในข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ